

UBND TỈNH HÀ NAM  
THANH TRA TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: /KH - TTr

Hà Nam, ngày tháng năm 2023

## KẾ HOẠCH

**Thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 17/3/2023 của Chính phủ, Chương trình hành động số 65-CTr/TU ngày 15/11/2022 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”**

Thực hiện Kế hoạch số 987/KH-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2023 của UBND tỉnh về việc Thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 17/3/2023 của Chính phủ, Chương trình hành động số 65-CTr/TU ngày 15/11/2022 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ và Chương trình hành động số 65-CTr/TU ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan biết và thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý, sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật và trong nhận thức, hành động về quyền, nghĩa vụ trách nhiệm trong quản lý, sử dụng đất đai. Việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả.

Phát hiện kịp thời, kiến nghị khắc phục những tồn tại, khuyết điểm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành trong quản lý và sử dụng đất đai.

### II. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022, Chương trình hành động số 65-CTr/TU ngày 15/11/2022 của Tỉnh ủy; thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai dưới mọi hình thức nhằm thống nhất nhận thức về tầm quan trọng của tài nguyên đất đai.

Phòng thực hiện: Văn phòng

Phòng phối hợp: Phòng nghiệp vụ

Thời gian thực hiện: Thường xuyên

2. Thanh tra, kiểm tra để xử lý các trường hợp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng hoặc chậm sử dụng; Kiên quyết thu hồi đất của các tổ chức, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp sử dụng đất không đúng mục đích, nhất là tại các vị trí có lợi thế, khả năng sinh lợi cao, ngăn chặn thất thoát vốn, tài sản nhà nước.

Phòng thực hiện: Các phòng Nghiệp vụ

Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch thanh tra, Thanh tra đột xuất theo chỉ đạo.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về đất đai của các địa phương; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thành phố trong việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai để hạn chế phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Phòng thực hiện: Các phòng Nghiệp vụ

Thời gian thực hiện: Thường xuyên

4. Rà soát, cập nhật, đơn giản hóa, công bố công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của cơ quan tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, cổng thông tin điện tử tỉnh, Website của đơn vị.

Phòng thực hiện: Văn phòng

Phòng phối hợp: Phòng nghiệp vụ

Thời gian thực hiện: Thường xuyên

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng Nghiệp vụ, căn cứ vào nội dung của kế hoạch, triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của phòng.

Văn phòng là đầu mối có trách nhiệm theo dõi việc triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch; đôn đốc, hướng dẫn các phòng chuyên môn thực hiện tốt kế hoạch. Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện theo quy định./.

#### ***Nơi nhận:***

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- LĐ Thanh tra tỉnh;
- Các phòng thuộc Thanh tra tỉnh;
- Lưu: VT, TH (TT).

**CHÁNH THANH TRA**

**Lê Minh Đức**

